

คุณสมบัติ	<p>: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม เป็นเทปทาวสำเร็จรูปอ่อนกประสงค์ ผลิตจากปิโตรเลียมดัดแปลง ใช้สำหรับปิดรอยต่อและซ่อมแซม เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านบริเวณหลังคา กันสาด รางน้ำฝน หรือบริเวณที่ต้องการป้องกันความเปียกชื้น ยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว ด้านทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความทึบน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ สามารถทาสีทับได้</p>
การใช้งาน	<p>: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม เหมาะสำหรับใช้งานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ใช้ปิดรอยต่อ หรือซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา ครอบหลังคา- ใช้ปิดรอยต่อบริเวณรางน้ำฝน รอยต่อระเบียง กันสาด- ใช้ปิดซ่อมแซมรอยแตกร้าวงานอาคารต่างๆ
คุณประโยชน์	<p>: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ</p> <ul style="list-style-type: none">- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท- มีความทึบน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี- มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาวะอากาศ- ทนทานต่อแรงฉีกขาด- ทนทานต่อแสง UV- สามารถทาสีทับได้- ใช้งานง่าย สะดวก และใช้ได้ดีในสภาพอุณหภูมิต่ำ
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ลักษณะ : เป็นปิโตรเลียมดัดแปลงเนื้อสีดำ ด้านบนเคลือบด้วยพลาสติก HDPE</p> <p>สี : เนื้อทาสีดำ</p> <p>ความหนา : 1.50 มม.</p> <p>ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน : 5 ถึง 40 °C</p> <p>ระยะเวลาการแห้งตัว : 12 ชม.</p>
ระบบการใช้งาน	<p>วิธีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none">- ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม ให้แห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่น ผงสี เศษซีเมนต์ คราบไขมันต่างๆ <p>วิธีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม ตามความยาวที่ต้องการปิด- ลอกฟิล์มออกจากด้านที่มีเนื้อทาสี และกดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปิดทับ- รีดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม ด้วยมือหรือลูกกลิ้งจากตรงกลางไปยังขอบ เพื่อไล่อากาศ- กรณีที่ต้องการต่อแผ่น ให้ติดแผ่นใหม่กับซ้อนแผ่นที่ติดแน่นแล้ว โดยให้มีระยะทับซ้อนกคอย่างน้อย 5 ซม. <p>ข้อแนะนำเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซิล-บีเอ็ม บนพื้นผิวที่แห้งเท่านั้น- ไม่เหมาะสำหรับปิดรอยต่อที่รับแรงดันน้ำ- บริเวณพื้นผิวที่มีรูพรุน น้ำอาจแทรกซึมผ่านพื้นผิวได้เทปทาวได้- ขณะติดตั้งควรมั่นใจว่าหน้าสัมผัสของเทปทาวติดสนิทกับพื้นผิวโดยไม่มีฟองอากาศ- อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำงาน 5 - 40°C- ล้างเครื่องมือกันที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด
ปริมาณการใช้งาน	<p>: ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะปิดเทปทาว</p>

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา
อายุของผลิตภัณฑ์

: เก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท และไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
: อายุการเก็บประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ

: กว้าง 10 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน
กว้าง 20 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน
กว้าง 30 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่
แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า